

Bồi đắp tình yêu, niềm tự hào với mảnh đất ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội

13:21 27/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Sáng 27/9, tại phố Sách Hà Nội 19/12 diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi”. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” được Tạp chí Người Hà Nội phát động từ tháng 10/2022. Sau gần 2 năm phát động, cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tác giả chuyên và không chuyên từ 43 tỉnh, thành phố trên cả nước và một số kiều bào ở Hàn Quốc, Ba Lan, Đức, Pháp... Bên cạnh các tác giả trẻ tích cực hưởng ứng cuộc thi còn có không ít tác giả cao tuổi cũng nhiệt tình gửi bài tham dự, trong đó có một số tác giả ngoài 80 tuổi.



Nghệ sỹ Nhân dân Trần Quốc Chiêm và nhà thơ Trần Đăng Khoa trao giải Nhất cho tác giả Đào Thị Thu Hiền với tác phẩm “Hà Nội trong tôi có một cây cầu và dòng sông”.

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cho biết, “Hà Nội & Tôi” đã trở thành sân chơi văn học đầy ý nghĩa, là cơ hội để các tác giả ở mọi lứa tuổi, trên khắp mọi miền Tổ quốc thể hiện góc nhìn, cảm xúc của mình với Thủ đô Hà Nội.

Các tác phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại (tản văn, ký, ghi chép, phóng sự) phản ánh sinh động những nét văn hóa đặc trưng của mảnh đất Hà Thành như: ẩm thực, nghề truyền thống, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nghệ thuật, di sản... đặc biệt là cốt cách người Hà Nội. Không ít tác phẩm gửi gắm những ký ức, hoài niệm, sự gắn bó, tình yêu, nỗi nhớ về Hà Nội; đồng thời thể hiện những góc nhìn, suy tư, trăn trở, mong ước, kỳ vọng xây dựng Thủ đô.



Nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu.

Nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Với số lượng tác giả dự thi đông đảo cùng nhiều tác phẩm chất lượng, Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” đã góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, cốt cách thanh lịch văn

minh của người Hà Nội; là cơ hội để các tác giả thể hiện góc nhìn, cảm xúc của mình với Thủ đô Hà Nội; từ đây góp phần khơi dậy, bồi đắp tình yêu, niềm tự hào đối với mảnh đất ngàn năm văn hiến, góp thêm tiếng nói xây dựng Thủ đô ngày một văn minh, hiện đại.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức đã chọn ra 25 tác phẩm có lượt người xem cao nhất trong từng tháng, từng quý và từng năm để trao các giải phụ.

Sau thành công của cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ nhất, Tạp chí Người Hà Nội tiếp tục phát động cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ hai với chủ đề “Hà Nội: Chuyện làng, chuyện phố”. Thể lệ cuộc thi sẽ được công bố trên Tạp chí điện tử Người Hà Nội trong thời gian tới.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/boi-dap-tinh-yeu-niem-tu-hao-voi-manh-dat-ngan-nam-van-hien-thang-long-ha-noi>